

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	EC_RL_009_S3
ชื่อตาราง	การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ชุดใหม่)
ความถี่ของข้อมูล ความถี่ ค่าซ้ำและกำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ รายเดือน ความถี่ซ้ำ 2 เดือน กำหนดเวลาเผยแพร่ เผยแพร่วันทำการสุดท้ายของ 2 เดือนถัดไป
หลักวิธีทางสถิติ	<p>การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (ชุดใหม่) เป็นตารางแสดงผลของการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการสำรวจและประมวลผล โดยมีรายละเอียดค่านิยามต่าง ๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • หลักการนิยามและการจัดกลุ่ม <ul style="list-style-type: none"> • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูลและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง • ลักษณะของข้อมูลและวิธีการจัดเก็บ • วิธีประมวลผลข้อมูล <p>กำลังแรงงานรวม หมายถึง บุคคลทุกคนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในสัปดาห์แห่งการสำรวจเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานปัจจุบันหรือเป็นผู้ถูกจัดจำแนกอยู่ในประเภทกำลังแรงงานที่รอฤดูกาลตามค่านิยามที่ได้ระบุข้างต้น</p> <p>กำลังแรงงานปัจจุบัน หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งในสัปดาห์แห่งการสำรวจมีงานทำหรือว่างงาน ตามค่านิยามที่ได้ระบุข้างต้น</p> <p>ผู้มีงานทำ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในสัปดาห์แห่งการสำรวจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้ทำงานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร เงินปันผล ค่าตอบแทนที่มีลักษณะอย่างอื่นสำหรับผลงานที่ทำ เป็นเงินสด หรือสิ่งของ 2. ไม่ได้ทำงาน หรือทำงานน้อยกว่า 1 ชั่วโมง แต่เป็นบุคคลที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (ซึ่งจะถือว่าเป็น ผู้ที่ปกติมีงานประจำ) <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ยังได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่นๆ หรือผลกำไรจากงานหรือธุรกิจ ในระหว่างที่ไม่ได้ทำงาน 2.2 ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่น ๆ หรือผลกำไรจากงานหรือธุรกิจ ในระหว่างที่ไม่ได้ทำงาน แต่ยังมีงานหรือธุรกิจที่จะกลับไปทำ 3. ทำงานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้รับค่าจ้างในวิสาหกิจหรือในนาเกษตรของหัวหน้าครัวเรือนหรือของสมาชิกในครัวเรือน <p>ผู้ว่างงาน หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในสัปดาห์แห่งการสำรวจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่ได้ทำงานและไม่มีการจ้าง แต่ได้หางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุ ในระหว่าง 30 วัน ก่อนวันสัมภาษณ์ 2. ไม่ได้ทำงานและไม่มีการจ้าง และได้หางานทำในระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์ แต่พร้อมที่จะทำงานในสัปดาห์แห่งการสำรวจ <p>กำลังแรงงานที่รอฤดูกาล หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในสัปดาห์แห่งการสำรวจเป็นผู้ไม่เข้าข่ายค่านิยามของผู้มีงานทำ หรือผู้ว่างงาน แต่เป็นผู้รอฤดูกาลที่เหมาะสมเพื่อที่จะทำงาน และเป็นบุคคลที่ตามปกติจะทำงานที่ไม่ได้รับสิ่งตอบแทนในวิสาหกิจ หรือธุรกิจซึ่งทำกิจกรรมตามฤดูกาล โดยมีหัวหน้าครัวเรือน หรือสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนเป็นเจ้าของหรือผู้ดำเนินการ</p> <p>ผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน หมายถึง บุคคลที่ไม่เข้าข่ายค่านิยามของผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานในสัปดาห์แห่งการสำรวจ ซึ่งได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บุคคลซึ่งในสัปดาห์แห่งการสำรวจมีอายุต่ำกว่า 15 ปี 2. บุคคลซึ่งในสัปดาห์แห่งการสำรวจมีอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่ได้ทำงาน และไม่พร้อมที่จะทำงานเนื่องจากเป็นผู้ที่ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 ทำงานบ้าน 2.2 เรียนหนังสือ 2.3 ยังเด็กเกินไป (มีอายุน้อยกว่า 18 ปี) หรือชราภาพ (มีอายุเกิน 60 ปี) 2.4 ไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากพิการทางร่างกายหรือจิตใจ หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง 2.5 ไม่สมัครใจทำงาน 2.6 ทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ผลกำไร ส่วนแบ่ง หรือสิ่งตอบแทนอื่น ๆ ให้แก่บุคคลซึ่งมิได้เป็นสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน 2.7 ทำงานให้แก่องค์กร การ หรือสถาบันการกุศลต่าง ๆ โดยไม่ได้รับค่าจ้างผลกำไรส่วนแบ่ง หรือสิ่งตอบแทนอย่างใด

คำอธิบายข้อมูล

	<p>2.8 ไม่พร้อมที่จะทำงาน เนื่องจากเหตุผลอื่น</p> <p>การสำรวจได้ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 - 12 ของเดือน สำหรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือน หรือสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นตัวอย่าง โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และประมวลผลโดยการเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักข้อมูลตามน้ำหนักของตัวอย่างที่กำหนดไว้ รายละเอียดดูได้จาก www.nso.go.th หัวข้อสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงาน</p> <p>ทั้งนี้ ข้อมูลตามตารางนี้จะแตกต่างจากข้อมูลในตาราง EC_RL_009_S2 โดยการจำแนกแรงงานตามประเภทธุรกิจ ตารางนี้ ใช้การจำแนกประเภทอุตสาหกรรมตาม International Standard Classification, (ISIC) ฉบับ Revision 3, 1990 ขององค์การสหประชาชาติ ขณะที่ตาราง EC_RL_009_S2 จำแนกประเภทอุตสาหกรรมตาม International Standard Classification, (ISIC) 1958 ขององค์การสหประชาชาติ</p>
แหล่งที่มาของข้อมูล	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=93&language=th)
การปรับปรุงข้อมูล	-

ทีมข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศ
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
โทร. 0-2283-5644